

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới tích cực.

Ngành Kiểm sát tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế đã được Quốc hội chỉ ra trong hoạt động giám sát năm 2018, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết án hình sự tiếp tục tăng lên, hạn chế các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đã xử lý kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm yêu cầu chính trị, yêu cầu của pháp luật về các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phòng, chống tội phạm tham nhũng; kết quả các vụ án tham nhũng được khởi tố, điều tra tăng 3,9%.

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có thêm những bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, rõ rệt; tham nhũng đang từng bước được kiểm chế và có chiều hướng giảm. Đã chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; xây dựng lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu các chỉ số về tham nhũng trong giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Nghiêm túc, khẩn trương thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Thi hành án hình sự...; tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý, ngăn chặn tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác và việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Về báo cáo công tác thi hành án năm 2019: tổng số việc phải thi hành án dân sự 960.656 việc, tổng số tiền phải thi hành trên 251.435 tỷ đồng; đã thực hiện theo dõi thi hành án hành chính 637 việc; ban hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 605 việc; đăng tải công khai 113 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 283 việc; kiến nghị xử lý đối với 71 trường hợp. Về công tác thi hành án hình sự, trong thi hành án phạt tù, đã tổ chức 2.702 lớp giáo dục pháp luật, 3.358 lớp giáo dục công dân, 262 lớp dạy văn hóa và xóa mù chữ cho 3.599 phạm nhân, 695 lớp tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS...

Tiếp đó, Quốc hội dành 1,5 ngày để thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác trên.

SỞ NGOẠI VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Đại diện tổ chức PUM - Hà Lan giới thiệu tổng quan về tổ chức PUM - Hà Lan. Đây là tổ chức phi chính phủ của Hà Lan, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Tổ chức PUM - Hà Lan có hơn 40 năm kinh nghiệm, đã triển khai hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp của 30 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Thái Bình, tổ chức PUM - Hà Lan đã hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng (cum công nghiệp Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ), giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất, tiếp cận thị trường nội địa và xuất khẩu tra thảo dược.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể của tỉnh đã trao đổi, đề xuất với đoàn các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ, số, lĩnh vực được hỗ trợ của tổ chức PUM - Hà Lan cho một đơn vị, doanh nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tăng cường thông tin, đẩy mạnh hợp tác, tiếp tục hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi hoạt động của tổ chức PUM - Hà Lan trên địa bàn tỉnh.

TIẾN HẢI

Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Huyện Tiến Hải vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tổng kết điển tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2019.

Năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiến Hải đã tích cực, chủ động tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Huyện đã giao 325 công dân cho các đơn vị đầu mối. Toàn huyện có 16 xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 17 xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 xã hoàn thành nhiệm vụ.

Về công tác điển tập KVPT huyện, được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo điển tập KVPT tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức điển tập KVPT huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện cùng với nỗ lực của các lực lượng tham gia điển tập, điển tập KVPT huyện năm 2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Nhân dịp này, UBND huyện Tiến Hải khen thưởng 29 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và điển tập KVPT huyện năm 2019.

TRẦN HIỀN

(Đài TTTH Tiến Hải)

Truyền thông công tác dân số và tư vấn tâm lý học sinh, phòng, chống bạo lực học đường

Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức hội nghị truyền thông công tác dân số và tư vấn tâm lý học sinh, phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở và giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được chia sẻ, trao đổi kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm truyền thông, vận động, thuyết phục cán bộ, giáo viên và người thân chấp hành chính sách dân số; tư vấn tâm lý học sinh; kinh nghiệm phát hiện những bất ổn tâm lý, khủng hoảng tâm lý ở học sinh và các kỹ năng tư vấn thoát khỏi những bế tắc, dấu hiệu, cách nhận biết để phòng tránh bạo lực học đường. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Sau hội nghị, các đại biểu áp dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

TRÚC LÀNH

(Đài TTTH Hưng Hà)

Những ngày cuối tháng 10/2019, số lượng người dân đến giao dịch giải quyết các hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đông hơn thường lệ thế nhưng tất cả đều diễn ra trong nền nếp, trật tự. Từ việc bố trí nhân viên hướng dẫn, ghế chờ, bảng thông tin hướng dẫn công khai các TTHC cho đến thái độ giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại đây đều được mọi người đánh giá rất chuyên nghiệp với mức độ hài lòng cao. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, chủ động bố trí, sắp xếp quy trình làm việc chuyên nghiệp từ khâu tiếp nhận hồ sơ đầu vào đến trả kết quả đầu ra ngay tại Trung tâm đã giúp mọi người đến giải quyết TTHC được nhanh gọn, chính xác. Anh Tạ Ngọc Hiến, xã Thái Hòa (Thái Thụy) chia sẻ: Tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm thủ tục đổi giấy phép lái xe thấy thái độ làm việc của cán bộ, công chức rất nhiệt tình, niềm nở cho người dân. Đặc biệt, thời gian giải quyết TTHC không còn mất nhiều thời gian như trước đây, chỉ trong một thời gian ngắn chờ đợi tôi đã hoàn thiện toàn bộ các thủ tục đổi giấy phép lái xe mới.

Nếu như trước đây các tổ chức, cá nhân muốn giải quyết TTHC sẽ đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cán bộ, công chức tiếp nhận, sau đó chuyển về các sở, ngành để thẩm định và phê duyệt, đóng dấu; sau đó tổ chức, cá nhân sẽ đến lấy kết quả tại nơi nộp hồ sơ theo lịch hẹn nên việc làm này mất nhiều thời gian chờ đợi, đi lại. Nhưng khi giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ", tất cả các khâu gồm: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả đều được thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khác thêm vào danh mục hồ sơ để đóng dấu kết quả TTHC ngay tại Trung tâm; lựa chọn cán bộ, công chức tư pháp trưởng phòng trở lên có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm ra làm việc tại Trung tâm. Lãnh đạo các sở, ngành hàng ngày bố trí thời gian ra Trung tâm phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ theo thẩm quyền nên tạo sự hài lòng cho người dân.

Để thực hiện phương án "5 tại chỗ" trong giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã bố trí đầy đủ các

Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ"

Từ ngày 1/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án "5 tại chỗ", đó là: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm. Đây là mô hình đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm của tỉnh xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân.



Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.



Lấy số tự động yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

điều kiện về máy móc, trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức các sở, ngành đến làm việc. 100% số, ngành đã đăng ký thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kế hoạch của UBND tỉnh đặt ra là giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" tối thiểu 80% TTHC nhưng hiện nay một số đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Điện lực, Bảo hiểm xã hội đã đăng ký giải quyết 100% TTHC tại Trung tâm. Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đến nay, Sở đã đưa hơn 80% TTHC ra giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ông Vũ Đức Thái, Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải



Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã đăng ký 80% TTHC và ban hành quy trình chi tiết nội bộ giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ". Các TTHC đều được giải quyết nhanh chóng, nhiều thủ tục thời gian giải quyết rút ngắn hơn so với quy định nên nhận được sự hài lòng và đánh giá cao của người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, Sở phấn đấu đăng ký đưa 100% TTHC ra giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo phương án "5 tại chỗ"; đồng thời, rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, không phù hợp, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực của ngành.

Ông Bùi Văn Vinh, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ



Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được bố trí ở nơi trung tâm, khang trang và có đầy đủ trang thiết bị phục vụ người dân. Các quy trình thực hiện TTHC ở đây được niêm yết công khai, cán bộ rất tận tình hướng dẫn bà con làm các thủ tục. So với trước đây, thực hiện phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm đã rút ngắn rất nhiều thời gian giải quyết cho một quy trình thủ tục. Việc trả kết quả ngay tại Trung tâm, người dân và đại diện doanh nghiệp không tiếp vào phòng làm việc của cán bộ các sở, ngành đã tránh được phiền hà không đáng có.

gọn, trả ngay kết quả cho tổ chức và cá nhân. Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục quán triệt nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức đối với các tổ chức, cá nhân; rà soát, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết TTHC của ngành bảo đảm nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Sau 1 tháng thực hiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 1.237 hồ sơ giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" và đã giải quyết 613 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% trước và đúng hạn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đánh giá về thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi tiếp xúc,

giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tới giải quyết TTHC tại Trung tâm: rất tốt chiếm 50%, tốt chiếm 50%; đánh giá về mức độ hài lòng chung: 63,04% tổ chức, cá nhân rất hài lòng, 35,87% hài lòng.

Giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh không chỉ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC mà còn là bước tiến quan trọng để Thái Bình triển khai áp dụng rộng rãi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

MẠNH CƯỜNG

Lựa chọn an toàn khi đi cư lao động



Người lao động được học định hướng, kỹ năng nghề trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

tăng số lượng lao động đi qua các kênh này. Bởi nạn khi đi cư sẽ làm tăng nguy cơ rủi ro bị mua bán và cưỡng bức lao động. Vì vậy, lao động đi cư cần phải được bảo đảm rằng họ không phải trả bất kỳ phí hoặc chi phí tuyển dụng nào. Một nghiên cứu gần đây của ILO và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho thấy, người lao động có rất ít khả năng kiểm soát sự thành công hay thất bại trong quá trình đi cư, cho dù quyết định lựa chọn đi cư của họ là theo kênh chính thức hay không hợp thức. Vì vậy, quá trình đi cư

đòi hỏi sự thay đổi về chính sách và thực tiễn từ những người có trách nhiệm, từ các chính phủ, người sử dụng lao động, các đơn vị tuyển dụng hơn là hành vi của người lao động đi cư. Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng người lao động Việt Nam đã phải trả chi phí cao nhất so với một số nước trong khu vực để đi làm việc ở nước ngoài. Lao động cũng phải vay mượn khoản tiền lớn nhất và làm việc trong khoảng thời gian lâu nhất, lên đến 11 tháng, để có thể chi trả khoản nợ này. Hơn ba phần tư lao động Việt Nam được

phỏng vấn (77% lao động nam và 75% lao động nữ) trả lời rằng họ bị vi phạm quyền lao động khi làm việc ở nước ngoài. Hiện, Việt Nam đang xem xét sửa đổi pháp luật liên quan đến việc quản trị lao động đi cư ra nước ngoài. Theo ILO, đây chính là cơ hội quan trọng để cải thiện khung pháp lý về đi cư lao động và giúp các kênh đi cư hợp thức trở nên hấp dẫn hơn đối với người dân. Đồng thời, ILO kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực để hỗ trợ người lao động đi cư thông qua các biện pháp: Thúc đẩy hợp tác giữa các quốc

gia phái cử, trung chuyển và tiếp nhận để tăng cường và bảo đảm những lựa chọn đi cư hợp thức, đặc biệt là đối với lao động nữ nhằm bảo đảm nhu cầu về việc làm thỏa đáng. Phát triển các kênh đi cư hợp thức ít tốn kém tiền của, thời gian và ít phức tạp hơn. Chuyển chi phí tuyển dụng từ người lao động sang người sử dụng lao động - số tiền lớn mà người lao động đi cư vẫn nợ để trả phí tuyển dụng làm giảm thu nhập đi cư và thậm chí khiến người đi cư có nguy cơ bị mất nhà ở và đất đai. Tại kỳ họp Hội đồng Quản trị 2019, ILO đã định nghĩa "phí tuyển dụng" và "các chi phí liên quan khác" là các khoản phí hoặc chi phí nảy sinh trong quá trình tuyển dụng để người lao động có được việc làm, bất kể phương thức, thời gian hoặc địa điểm nộp hoặc thu các khoản đó. Theo Các Nguyên tắc chung và hướng dẫn thực hiện tuyển dụng công bằng của ILO, người lao động hoặc người tìm việc không phải gánh bất kỳ phí tuyển dụng hoặc chi phí liên quan nào.

Bên cạnh đó, cần mở rộng tiếp cận pháp lý cho người lao động đi cư, đặc biệt là lao động nữ vốn thường gặp nhiều khó khăn hơn nam giới, tài quá hương và ở nước ngoài. Đào tạo kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động mà không tạo thêm gánh nặng về thời gian và tài chính đối với người lao động đi cư. Mở rộng dịch vụ cho người lao động đi cư và gia đình để hỗ trợ họ khi về nước và tái hòa nhập cộng đồng nhằm bảo đảm rằng người lao động đi cư có thể tái hòa nhập thành công cả về phương diện xã hội và kinh tế, không gặp khó khi tìm việc làm khi trở lại Việt Nam.

(theo nhandan.com.vn)